

Tây Ninh, ngày 09 tháng 7 năm 2019

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ QUÝ III NĂM 2019

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUÝ III NĂM 2019

Trong Quý III năm 2019, Cục Thi hành án dân sự đã chỉ đạo cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc triển khai công tác năm 2019. Sau đây là một số kết quả cụ thể:

1. Kết quả thi hành án dân sự (từ ngày 01/10/2018 đến ngày 30/6/2019):

Để nâng cao hiệu quả thi hành án, Cục Thi hành án dân sự phát động Đợt thi đua cao điểm Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án Hành chính, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2019), qua đó đã đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ thi hành án xong trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

- Về việc, tổng số đã thụ lý: 27.464 việc, (trong đó, năm trước chuyển sang: 14.909 việc; thụ lý mới 12.555 việc). Đã thi hành xong: 10.539 việc/19.268 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 54,70%. So với cùng kỳ năm 2018 tăng 507 việc và 3,31%.

- Về tiền, tổng số đã thụ lý: 2.605.636.213.000 đồng (trong đó, số năm trước chuyển sang: 2.014.046.881.000 đồng; số thụ lý mới: 591.589.332.000 đồng). Đã giải quyết xong: 348.310.996.000 đồng /1.550.605.920.000 đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 22,46 %. So với cùng kỳ năm 2018, giảm 105.378.994.000 đồng và 2,63% về tỷ lệ.

2. Kết quả lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm thi hành án

Các cơ quan THADS đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp rà soát, lập hồ sơ và đề nghị Tòa án nhân dân xét miễn, giảm 186 việc, với số tiền 557.011.000 đồng. Kết quả: đã thực hiện miễn, giảm 49 việc với số tiền là 97.826.000 đồng. Còn 137 việc TAND đang tiếp tục giải quyết.

3. Công tác phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự với các cơ quan, ban, ngành hữu quan trong công tác thi hành án dân sự

Công tác phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự với các cơ quan, ban, ngành hữu quan trong công tác thi hành án dân sự được chú trọng, tăng cường. Các trại giam, trại tạm giam tích cực hỗ trợ cơ quan Thi hành án xử lý tiền, tài sản của phạm nhân nộp tại trại giam theo quy định của Thông tư 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC. Cơ quan Tòa án kịp thời giải thích bản án khi có đề nghị của cơ quan Thi hành án dân sự.



Cục Thi hành án dân sự tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp liên ngành đã ký kết; rà soát, sửa đổi quy chế phối hợp lên ngành cho phù hợp với thực tiễn; dự thảo Quy chế phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường trong lĩnh vực thi hành án dân sự.

Cục Thi hành án dân sự phối hợp Bưu điện tỉnh Tây Ninh triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác về việc “Thực hiện dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và một số dịch vụ bưu chính khác”.

4. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Các cơ quan THADS trong tỉnh tiếp 284 lượt công dân (Cục 137 lượt, Chi cục 147 lượt), trong đó Lãnh đạo Cục và Chi cục tiếp 112 lượt (Cục 46 lượt, Chi cục 66 lượt).

Tiếp nhận 51 đơn khiếu nại, giảm 18 đơn so với cùng kỳ năm 2018. Đã giải quyết 50/51 đơn (đạt tỷ lệ 98,04%), đang giải quyết 01 đơn.

5. Công tác kiểm tra

Công tác kiểm tra tại cơ quan Thi hành án dân sự 02 cấp luôn được quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Cục Thi hành án dân sự xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác THADS tại các đơn vị trực thuộc; kiểm tra chuyên đề tại 02 Chi cục; kiểm tra chuyên đề công tác tài chính – kế toán tại 02 Chi cục; kiểm tra việc chấp hành quy chế làm việc, các quy định của ngành tại 01 Chi cục. Chỉ đạo các Chi cục THADS huyện, thành phố thực hiện tự kiểm tra công tác phân loại án tại đơn vị.

6. Một số mặt công tác khác

a) Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác THADS và hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS

Công tác Thi hành án dân sự của tỉnh trong thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, Ủy ban nhân dân, Trưởng BCD.THADS và sự phối hợp ngày càng chặt chẽ của các cấp, các ngành tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan THADS hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cục Thi hành án dân sự kiện toàn Tổ chỉ đạo giải quyết các vụ việc liên quan tổ chức tín dụng, ngân hàng để nâng cao hiệu quả chỉ đạo, tổ chức thi hành loại việc này.

Cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác THADS, qua đó giúp Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký THA trong tỉnh nhận diện những vi phạm phổ biến trong hoạt động tổ chức thi hành án và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo để định hướng khắc phục, hạn chế phát sinh vi phạm.

b) Công tác Văn phòng

Công tác tham mưu, tổng hợp từng bước đi vào nề nếp, đã tham mưu tích cực, hiệu quả cho Lãnh đạo Cục trong công tác quản lý chỉ đạo, điều hành như: xây dựng và đôn đốc thực hiện Kế hoạch công tác trọng tâm THADS năm 2019; kiểm tra việc chấp hành nội quy và các quy định của ngành; thực hiện nghiêm các chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất của ngành, từng bước nâng cao chế độ

thông tin, báo cáo trong ngành theo quy định; đôn đốc việc cập nhật dữ liệu trên phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự; chấn chỉnh công tác văn phòng...

Điều hành và cập nhật thông tin trên Trang tin điện tử của Cục THADS, có 12 bài viết, tin phản ánh về hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh. Thực hiện công khai danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên Trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự. Tăng cường sử dụng công nghệ, thông tin trong công tác quản lý, điều hành; thực hiện tốt công tác quản lý hồ sơ lưu trữ.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2019

- Tập trung mọi nguồn lực để thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Đề ra các biện pháp, giải pháp đột phá, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi hành án, tăng cường đi địa bàn giải quyết án; chú trọng kiểm tra công tác phân loại án bảo đảm chính xác; xử lý các vụ việc có điều kiện thi hành theo đúng quy định. Tập trung chỉ đạo xử lý giao tài sản bán đấu giá thành, giao tài sản cho người được thi hành án nhằm kết thúc hồ sơ thi hành án, tăng tỷ lệ thi hành xong. Rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xét miễn giảm nghĩa vụ thi hành án.

- Tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường trong công tác THADS.

- Tăng cường công tác kiểm tra trách nhiệm của Chấp hành viên trong việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; kiểm tra việc chấp hành quy chế, nội quy làm việc và các quy định của ngành.

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân. Thụ lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đúng quy định. Thực hiện khắc phục các vi phạm qua kiểm tra công tác giải quyết đơn KNTC.

- Các Chi cục THADS báo cáo những vụ việc có khó khăn, vướng mắc kéo dài để Lãnh đạo Cục THADS tổ chức hội nghị bàn bạc, chỉ đạo thực hiện.

- Tiếp tục tăng cường cải cách hành chính và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi mặt công tác, nhất là công tác chỉ đạo điều hành.

- Kiện toàn và xây dựng bộ máy tổ chức đáp ứng yêu cầu công việc. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt và đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa trong nội bộ”, hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm trong hoạt động thi hành án dân sự.

Trên đây là kết quả công tác quý III và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh. / *Chữ*

NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TÂY NINH
CỤC TRƯỞNG



Đỗ Bình

Võ Xuân Biên

